

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ ๑๑๖๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปแบบการบันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้ครบ ๖ ห้องเรียน สาเหตุเนื่องจากอุปกรณ์รับสัญญาณชำรุดเสียหาย

ทั้งนี้ เพื่อโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้ครบ ๖ ห้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องทำการสำรวจข้อมูลจำนวนอุปกรณ์เดิมที่เสียและซ่อมแซมไม่ได้ ซึ่งไม่นับรวมกับอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังรายการต่อไปนี้

๑. จำนวนงานรับสัญญาณที่เสีย ก็ชุด
๒. จำนวนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เสีย ก็เครื่อง
๓. คงเหลือห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลได้ ก็ห้อง

โดยโรงเรียนเข้าไปบันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์ <http://210.246.188.154/obec/> ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใช้รหัส Smis รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ไม่รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการแจ้งโรงเรียนบันทึกข้อมูลดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐ ๒๒๘๑ ๕๘๕๑

รูปแบบการบันทึกข้อมูล การสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ที่ชำรุด เสียหาย ไม่รวมกับที่จัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

<http://210.246.188.154/obec>

ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน คือ รหัส Smis



โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV

ดำเนินการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กระทรวงศึกษาธิการ

การทูลงข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ  
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

รายงานข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

รณ สตรี มีนโยบายในโรงเรียนที่โอบ สามารถจัด เร่งสอนทางไกลได้ครบ 6 ห้องเรียน  
เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย  
เสถียร ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรงบประมาณ ให้กับโรงเรียนที่ไม่รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง

ค้นหา

ยกเลิก

รายงานข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว



บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ DLTV ของโรงเรียนของคุณ (เพื่อใช้ในการศึกษา)

ติดต่อรายงานข้อมูลภายในเขต ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร สังกัด ลงนาม สืบเนื่องจากมีที่ : [obec@qpsmi.com](mailto:obec@qpsmi.com)

มีสัญญา การกรอกข้อมูลกรณีผิดพลาดด้วยใจก่อน หากในสภาวะที่ตอบคำถามได้ โทร 0 2251 5551

แบบสำรวจอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้



แบบสำรวจอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียน บ้านโคตรคีรี

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

กระดาษแข็ง

▼

จำนวนอุปกรณ์เดิมที่เสียและซ่อมแซมไมได้ (ไม่นับที่จัดสรรในปีงบ. 2557)

๑ จำนวนจวนรับสัญญาณที่เสีย

ชุด

๑ จำนวนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เสีย (IRD)

เครื่อง

๑ คงเหลือห้องเรียนที่ใช้จัดการสอนทางไกลได้

ห้อง

หมายเหตุ

วันที่: ลงข้อมูล ลงจากระบบ

รณ สตรี มีนโยบายจัดสรรงบ ให้โรงเรียนที่โอบสามารถจัดการสอนทางไกลได้ครบ 6 ห้องเรียน  
เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย  
เสถียร ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรร งบประมาณ ให้กับโรงเรียน ที่ไม่รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง